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รายงานการประชุม คณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา GREEN & CLEAN Hospital  
เขตสุขภาพที่ 8 
ครั้งที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ โรงพยาบาลบ้านม่วง ต าบลม่วง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

********************************** 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 

ภาพรวมการด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital ปีงบประมาณ 256๒ 
โดย นายแพทย์ทวีศิลป์  ไชยบุตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
ประธานคณะท างาน GREEN  &  CLEAN  Hospital ปีงบประมาณ 2563 
 
 ประธานกล่าวต้อนรับคณะท างาน การด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital ใน
กระทรวงสาธารณสุขเป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่ง และในปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะเรื่อนกระจกกลไก LESS กิจกรรมลดโลกร้อนที่ทุกคน         
มีส่วนร่วมได้ และในวันจะเป็นการประชุมเพ่ือวางแผนงาน ปีงบประมาณ 2563 จัดกลุ่มเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์กันและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  
Hospital และคณะท างานแนะน าตัวเอง 

 
วาระท่ี 2         เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
  ไม่มี 
 
วาระท่ี 3         เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
วาระท่ี 4         เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

4.1   สรุปผลการด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital ปีงบประมาณ 2562 
      โดย เลขานุการคณะท างานสาขา  GREEN  &  CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2562 

   ในการด าเนินงาน สาขา  GREEN  &  CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2562 นั้นได้ม ี
  การด าเนินงานเป้าหมายส าคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามหลักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 
  สาธารณสุข และยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี กรมอนามัย โดยมี 2 ตัวชี้วัด คือ 

    1. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN  &  CLEAN  Hospital) 
    2. ชมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) 

  โดยมีเป้าหมายในการด าเนินงานโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาอนามัย 
  สิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ GREEN  &  CLEAN  Hospital คือ 

   1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  ระดับดีมาก ร้อยละ 40 
   2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย  1 แห่ง  
   3. มีชุมชนต้นแบบ Active Community ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  ผลการด าเนินงานการด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital เขตสุขภาพท่ี 8 ปี 2562  
  โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมวิชาการทั้งหมด 92 แห่ง                                
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/โดยโรงพยาบาล… 
   โดยโรงพยาบาลมีผลการด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus   
  จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13 ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด โรงพยาบาลมีผลการด าเนินงาน  
  GREEN  & CLEAN Hospital ระดับดีมาก จ านวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46 ผ่านตามเกณฑ์   
  ที่ก าหนด โรงพยาบาลมีผลการด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN Hospital ระดับด ีจ านวน         
  32 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 35 ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด และโรงพยาบาลมีผลการด าเนินงาน  
  GREEN  &  CLEAN Hospital ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7 ผ่านตามเกณฑ์ที ่
  ก าหนด ผลการประเมิน Active  Community ปี 2562 เขตสุขภาพท่ี 8 อุดรธานี ทั้งหมด    
  644 ต าบล ผ่าน 289 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 44.88 

 ร้อยละผลการด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital รายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562 
 จังหวัดนครพนม ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 46.15 ระดับ ดีมาก plus ร้อยละ 8 และ Active 
 Community ร้อยละ 96.97  

 จังหวัดบึงกาฬ ระดับดีมากข้ึนไป ร้อยละ 50 ระดับ ดีมาก plus ร้อยละ 13 และ Active 
 Community ร้อยละ 60.38  
 จังหวัดเลย ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 46.67 ระดับ ดีมาก plus ร้อยละ 7 และ Active 
 Community ร้อยละ 67.00 
 จังหวัดสกลนคร ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 66.67 ระดับ ดีมาก plus ร้อยละ 17 และ Active 
 Community ร้อยละ 30.00 
 จังหวัดหนองคาย ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 44.44 ระดับ ดีมาก plus ร้อยละ 11 และ Active 
 Community ร้อยละ 50.00 
 จังหวัดหนองบัวล าภู ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 83.33 ระดับ ดีมาก plus ร้อยละ 17 และ 
 Active  Community ร้อยละ 8.47 
 จังหวัดอุดรธานี ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 69.57 ระดับ ดีมาก plus ร้อยละ 17 และ Active 
 Community ร้อยละ 13.46 
  ผลโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งสิ่งแวดล้อม  
 ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไปปี 2562 เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562 มีโรงพยาบาลทั้งหมด 92 แห่ง 
 ผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งสิ่งแวดล้อมระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป 
 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.87 
  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานGREEN  &  CLEAN  Hospital เขตสุขภาพที่ 8    
 ปี 2562 

  1. ปัญหาการจัดเก็บขยะติดเชื้อและการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อยังขาดศักยภาพในการ 
  จัดเก็บขยะติดเชื้อและก าจัด ซึ่งต้องอาศัยภาคีเครือข่ายและมีการใช้งบประมาณจ านวน 
  มากในการส่งก าจัด 
  2. ปัญหาในเรื่องงบประมาณการปรับปรุงโครงสร้าง ที่พักขยะติดเชื้อ ห้องน้ าห้องส้วม                  
  และระบบบ าบัดน้ าเสีย  เนื่องจากการขยายบริการและบุคลากรในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น 
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  3. การด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลพัฒนา 
  /มาตรฐาน… 

 มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์  ข้อที่ ๑๕  ต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 วัตถุดิบประกอบอาหารปลอดภัยจากกลุ่มวิสาหกิจในโรงพยาบาลสูงกว่าการจัดซื้อสินค้า  
 จากท้องตลาด 
 แผนการด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital เขตสุขภาพท่ี 8 ปี 2563 
  1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ระดับดีมากข้ึนไป ร้อยละ 75           
  2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 30 
  3. มีชุมชนต้นแบบ Active Community ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ไตรมาสที่ 1 คณะกรรมการชี้แจงเกณฑ์การประเมิน GREEN  &  CLEAN  Hospital ทุกระดับ 
 และมีแผนในการขับเคลื่อนและประเมิน (Re-accreditation)  
 ไตรมาสที่ 2 จังหวัดมีการประเมินตนเอง จังหวัดส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดระดับเขต 
 และนิเทศการด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital 
 ไตรมาสที่ 3 1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 75 
   2. ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 30  
   3. มีชุมชนต้นแบบที่รับรองโดยจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 ไตรมาสที่ 4 มีการสรุปผลการด าเนินงานระดับเขต วิเคราะห์และวางแผนงานปี 2564 

   ประธานคณะท างาน จากผลการด าเนินงานในปี 2562 นั้นผลการด าเนินงานด้านชุมชน
  ต้นแบบ Active Community ยังคงมีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย ต้องมีการผลักดันให้มี 
  การด าเนินงานด้านชุมชนต้นแบบ Active Community เนื่องจากมีพ้ืนฐานจากปี 2562 แล้วนั้น 
  ปี 2563 จะมีการวางแผนและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ชุมชนต้นแบบ Active Community 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ประสบผลส าเร็จ 

   รองประธานคณะท างาน  นายบุญนาค  แพงชาติ  เห็นด้วยในเรื่องของการด าเนินงาน 
  ชุมชนต้นแบบ Active Community ในปี 2563 จะมีการพัฒนาและมีผลลัพธ์ที่เพิ่มข้ึน โดยให้มี
  การวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และมีการรายงานข้อมูลให้มากข้ึน  
  วางแผนให้มีผลการด าเนินงานที่ชัดเจน จัดประกวดจังหวัดสะอาด มีศูนย์เรียนรู้ต าบล ละ 1 แห่ง 

   ประธานคณะท างาน  เป้าหมายในการด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital        
  ปี 2563 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 85 เขตสุขภาพท่ี 8 มีประสิทธิภาพที่ 
  จะสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยให้โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานพ้ืนฐาน และระดับ   
  ดีรับประเมินระดับดีมากหรือระดับดีมากPlus ทุกแห่ง 

  มติที่ประชุม เห็นด้วย 
 
วาระท่ี 5         เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

5.1    แลกเปลี่ยน/ข้อคิดเห็น/ปัญหา อุปสรรคด าเนินงาน สาขา  GREEN  &  CLEAN Hospital 
ปีงบประมาณ 2562 จากผู้แทน 

   คณะท างาน  นางสาวกนกอร  ศรีจันทวงษ์ ปัญหาการด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  
   Hospital โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานไม่สามารถพัฒนาขึ้นไปเป็นระดับดีหรือ    
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  ดีมากได้เนื่องจากติดปัญหาอยู่ที่โครงสร้าง ในเรื่องของห้องน้ าห้องส้วม โดยจังหวัดและศูนย์ 
  อนามัยที่ 8 อุดรธานี สามารถช่วยกันได้ในเรื่องของหลักวิชาการ มีการให้ความรู้ แต่ในเรื่องของ 
  โครงสร้างส้วม ที่พักขยะ จะติดปัญหาในเรื่องของงบประมาณ ในส่วนของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ 

  /ระดับดี… 
  ระดับดีไม่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นระดับมากได้นั้นจะมีปัญหาในการด าเนินงานในข้อ 13 และ 15 
  คือ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายการพัฒนากิจกรรม GREEN เพ่ือให้เกิด GREEN  
  Community และปัญหาอีกส่วนก็จะเป็นระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียมีอายุการใช้งาน   
  ที่มาก หรือมีระบบดีแต่ขาดประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุง 
  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมากไม่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นระดับมาก  Plus ได้นั้นจะมีปัญหา     
  ในการด าเนินงานในข้อ 15 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จึงขอแลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน 

   ประธานคณะท างาน ในเรื่องของงบประมาณทุกโรงพยาบาลจะมีประมาณลงทุนหรือ 
  งบประมาณค่าเสื่อม ที่ส าคัญคือผู้บริหารให้ความส าคัญ โดยมีการเขียนแผนไว้ส าหรับซ่อมบ ารุง 
  พร้อมผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  ในเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โดย
  การจัดการขยะแต่ละที่ต้องมีการประเมิน EHA ในการก าจัดปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ส่วนเรื่อง 
  อาหารปลอดภัยต้นทุนในการผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากซื้อจากกลุ่มวิสาหกิจ แต่เป็นประมาณที่ไม่มาก
  ประมานร้อยละ 10 จากราคาท้องตลาดซึ่งเป็นต้นทุนที่สามารถยอมรับได้ และในปัจจุบันมีการ 
  ร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากขึ้นมีแนวโน้มมากขึ้นชุมชนมีรายได้ 

   ผู้แทนจังหวัดหนองคาย นายพรเทพ ทิพยสุทธ์ จังหวัดหนองคายมีปัญหาในการ 
  ด าเนินงานด้านชุมชนต้นแบบ Active Community จะต้องมีการพัฒนาให้มากขึ้นเพ่ือให้ได้ 
  มาตรฐาน ปี 2563 ส่วนนวัตกรรมนั้นในแต่ละโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเป็นแบบอย่างให้  
  ซึ่งกันและกันได้ ระบบบ าบัดน้ าเสียระบบเก่าทัศนคติในการด าเนินงานของผู้บริหารมีส่วนในการ 
  ด าเนินงานมาก ส่วนมูลฝอยติดเชื้อสามรถบริหารจัดการได้ แต่มูลฝอยอันตรายองค์การบริหาร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพในการจัดการ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยกับวิสาหกิจ 
  ชุมชนมีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและโรงพยาบาลที่ใช้แหล่งปรุงหรือประกอบอาหารจาก 
  ผู้ประกอบการภายนอก 

   คณะท างาน นายเรืองยศ  บุญภักดี ในการวิเคราะห์การด าเนินงาน Active   
  Community นั้นส่วนมากเกิดข้ึนจากการจัดการขยะในหมู่บ้าน ในปี 2563 นั้นควรจะเน้นการ 
  น ากิจกรรมลงไป ในชุมชนให้คอบคลุมทั้งกิจกรรม GREEN ไม่ใช่แค่การจัดการขยะ นวัตกรรมนั้น 
  โรงพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ “เก่าเขาใหม่เรา” มูลฝอยติดเชื้อยังคงเน้นการ 
  รายงานข้อมูลผ่านโปรแกรม Manifest ให้ได้ร้อยละ 100 สถานที่ปรุงอาหารโรงพยาบาลจาก 
  ผู้ประกอบการภายนอกปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 

   รองประธานคณะท างาน เสนอให้มีการจัดประชุม GREEN  &  CLEAN  Hospital  
  เขตสุขภาพที่ 8 เพ่ือคืนข้อมูลให้แก่โรงพยาบาลและให้โรงพยาบาลที่มีการผ่านการประเมินระดับ  
  ดีมาก Plus แล้วคงมาตรฐานที่ดีไว้ได้ 

   ประธานคณะท างาน ในการจัดประชุม GREEN  &  CLEAN  Hospital เขตสุขภาพที่ 8 
  เพ่ือคืนข้อมูลให้แก่โรงพยาบาลเพื่อที่จะแก้ไขและพัฒนา โดยให้ตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนเข้าร่วม
  ประชุมพร้อมกับเสนอปัญหาในการด าเนินงาน และประเด็นที่จะพัฒนาร่วมกันให้ค าแนะน าที่ดี  
  พร้อมกับการพัฒนา โดยมีการจัดท าในไตรมาสที่ 2 และมีการประเมินมาตรฐานในไตรมาสที่ 3 
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   รองประธานคณะท างาน  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อนั้นอยากจะให้มีการรวมกลุ่มกันใน 
  หลายจังหวัดรวมปริมาณขยะส่งก าจัดในเขตสุขภาพที่ 8 สะดวงต่อการเก็บขนและตามรอยมูล 
  ฝอยและการต่อรองราคาในการส่งก าจัด  

   คณะท างาน นางสาวกนกอร  ศรีจันทวงษ์ เห็นด้วยในการการส่งก าจัดขยะติดเชื้อ 
  ภายในเขตสุขภาพที่ 8 เนื่องจากมีข้อดีในเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเตาเผามูลฝอยติด
  เชื้อของเทศบาลนครอุดรธานีนั้นมีการด าเนินงานของเอกชน อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬมีการ 

  /รวมกลุ่มเพื่อ… 

  รวมกลุ่มเพื่อจ้างให้บริษัทเอกชนจัดการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อน าไปจ้างส่งก าจัดที่จังหวัดอุดรธานี 

   ผู้แทนจังหวัดบึงกาฬ นางสาวกันตนา  ไชยนนท์ จังหวัดบึงกาฬมีการรวมกลุ่มกันในการ
  ส่งก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยเดิมส่งก าจัดที่บริษัท ส.เรืองโรจน์ ติดปัญหาในเรื่องระยะเวลาเก็บขน 
  และการติดตามรอยเนื่องจากส่งเผาที่จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นมีการน าเรื่องการจัดการมูลฝอย 
  ติดเชื้อเข้าในที่ประชุม คสจ. ประชุมประจ าเดือนเพ่ือต่อรองราคากับบริษัทไทยเอนวิรอนเม้นให้ได้
  ราคาที่ 12 เท่าบริษัทเอกชนเดิมแต่จะมีการบริหารจัดการเวลาเก็บขนและติดตามที่ดีข้ึน  

   ผู้แทนจังหวัดเลย นายลือฤทธิ์  ป้องศิริ ในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในจังหวัด 
  เลยมีการส่งก าจัดที่บริษัทไทยเอนวิรอนเม้น โดยมีการต่อสัญญาในการด าเนินการเผากับเทศบาล 
  นครอุดรเป็นรายปี เมื่อสอบถามข้อมูลแหล่งที่มาของมูลฝอยติดเชื้อที่น ามาก าจัดที่ทางเทศบาล 
  นครอุดรธานี ทางเทศบาลนครอุดรธานีไม่ทราบแหล่งที่มาของมูลฝอย จึงอยากจะถาม             
  แนวทางการด าเนินงานของเทศบาลนครอุดรในการจัดการร่วมกับบริษัทเอกชน 
   รองประธานคณะท างาน  ในการเซ็นสัญญาจะมีการดูในเรื่องของข้อก าหนดในสัญญา  
  และควรปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 

   ผู้แทนจังหวัดอุดรธานี  ในจังหวัดอุดรธานีนั้นได้ส่งก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่เทศบาลนคร 
  อุดรธานีในราคากิโลกรัมละ 14 บาทซึ่งเป็นแหล่งก าจัดในพ้ืนที่ จึงได้จัดการลงนาม MOU เพ่ือ 
  รวมกลุ่มในการจัดก าจัดเพ่ือต่อลองราคาเช่นเดียวกัน 
   ประธานคณะท างาน  ให้จังหวัดอุดรด าเนินการขอข้อมูลด่วนในการด าเนินการเซ็น 
  สัญญาระหว่างเทศบาลนครอุดรธานีและบริษัทไทยเอนวิรอนเม้น 

   คณะท างาน นางสาวกาญจนา  แสนตะรัตน์ ในการด าเนินงานมาตรฐานการจัดบริการ 
  อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งสิ่งแวดล้อมระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไปปี 2562 ทั้งหมด 56 แห่ง มี 
  อายุรับรอง 3 ปี โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสามารถเข้าการจัดบริการอาชีวอนามัย 
  และเวชกรรมสิ่งสิ่งแวดล้อมระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป สามารถเข้ารับการประเมินโรงพยาบาลผ่าน
  เกณฑ์ระดับดีมาก Plus ในปี 2563  
   คณะท างาน นางสาวกนกอร  ศรีจันทวงษ์ แนวการด าเนินงานปี 63 โดยมีการ 
  ด าเนินงานเป็น GAP ระดับจังหวัดแต่ละประเด็นปัญหาทั้ง 7 จังหวัด โดยมีการช่วยส่งเสริม        
  ให้ค าปรึกษาในแต่ละประเด็น ในการพัฒนางานในระดับดีมาก Plus ก็จะมี 3 ประเด็นปัญหาหลัก 
  คือ ระบบบ าบัดน้ าเสีย มูลฝอยติดเชื้อ และโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยมีการประชุมระดับ 
  เขตในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยมีการเสริมความรู้จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ส านักงาน 
  ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 8 อุดรธำนี  
  ในเรื่องของระบบบ าบัดน้ าเสีย จังหวัดเป็นผู้จัดอบรมโดยมีศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีเข้าร่วมเสริม 
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  ความรู้ ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จะมีการเข้าเยี่ยมเสริมพลัง
  โรงพยาบาลที่จะมีการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานระบบดีมาก Plus ในส่วนโรงพยาบาล 
  มาตรฐานระดับดี และดีมากจะมีการประเมินจากกรรมการระดับจังหวัด การประเมินโรงพยาบาล 
  มาตรฐานระบบดีมาก Plus จะมีการประเมินในไตรมาส 3 ในปี 2563 เป้าหมายในการ 
  ด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN Hospital คือ 
   1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 75  

/2. โรงพยาบาล 

   2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 30 
   3. มีชุมชนต้นแบบ Active Community ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   4. การพัฒนางาน GREEN  &  CLEAN Hospital ในระดับ รพ.สต. โดยบูรณาการร่วมกับ 
   รพ.สต.ติดดาว 

   ผู้แทนจังหวัดนครพนม โดยจะมีการขับเคลื่อนประเด็นปัญหา 3 ประเด็น คือ   
  ประเด็นแรกอาหารปลอดภัย ใช้วิธีเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน โดยในแต่ละอ าเภอจะมีวิสาหกิจชุมชน 
  เป็นแหล่งวัตถุดิบให้แก่โรงพยาบาล ประเด็นที่ 2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยมีปัญหาทั้งระบบบ าบัด 
  น้ าเสียที่ไม่สามารถใช้งาน และระบบบ าบัดน้ าเสียที่จะต้องมีการซ่อมบ ารุง โดยจะมีการจัดอบรม 
  ในระดับจังหวัดและให้ความรู้ช่วยดูแลระบบช่วยกันภายในจังหวัด ประเด็นสุดท้าย นวัตกรรมโดย
  มีนวัตกรรมจากอ าเภอเรณูนครในการประกวดนวัตกรรมในปี 2562 ได้นวัตกรรมอันดับที่ 1  
  เป้าหมายในปี 2563 คือนวัตกรรมอันดับที่ 1 และขอการเยี่ยมเสริมพลังจากระดับเขตสุขภาพ    
  ที ่ 8 เสริมความรู้พัฒนานวัตกรรมให้ได้ตามเป้าหมาย 

   ผู้แทนจากจังหวัดหนองคาย  ประเด็นที่มีปัญหาที่สุดคือ ระบบบ าบัดน้ าเสียในจังหวัด 
  หนองคายนั้น มีอายุการใช้งาน 20 ปีขึ้นไป และมีอายุการใช้งานมากท่ีสุดที่มีอยู่ในขณะนี้คือ     
  45 ปี จัดท าแผนอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูและระบบบ าบัดน้ าเสีย 

   ประธานคณะท างาน จังหวัดที่จะต้องมีการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการระบบ 
  บ าบัดน้ าเสีย ควรมีการเขียนแผนเตรีมของบประมาณในปี 2564 จากส านักเขตสุขภาพท่ี 8  
  อุดรธานี โดยขอเป็นงบประมาณลงทุนหรืองบประมาณค่าเสื่อม โดยให้เขียนแผนให้สอดคล้อง 
  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

   ผู้แทนจังหวัดเลย เพ่ิมเติมข้อพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เกณฑ์ในเรื่องของการด าเนินงานด้าน
  อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม มีการรับรองก่อนการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานระดับ 
  ดีมาก Plus คืออยากจะเห็นช่วงเวลาการด าเนินงานด้านอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน 

๕.๒ เสนอแผนการด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital ปีงบประมาณ 2563 
จัดท า House model และ Small success 

   คณะท างาน  นางสาวกนกอร  ศรีจันทวงษ์ แผนระยะเวลาในการด าเนินงาน GREEN  
&  CLEAN  Hospital ปีงบประมาณ 2563 ในเรื่องฐานข้อมูล การส ารวจข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อใน
โปรแกรม Manifest ให้เป็นปัจจุบันเสมอ การติดตามข้อมูลโปรแกรม Carbon Footprint โดยจะ
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มีการติดตามต่อเนื่อง กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมจะมีการแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมในการ
ประชุมวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยจะมีการส่งประกวดในระดับเขตในช่วงเดือนเมษายนหรือ
เดือนพฤษภาคม และประกวดระดับประเทศในเดือนมิถุนายน การประชุมคณะกรรมการ GREEN  
&  CLEAN  Hospital ปีงบประมาณ 2563 นั้นจะมีการประชุม 3 ครั้งต่อปี การจัดอบรมพัฒนา 

 ศักยภาพ Auditor GREEN  &  CLEAN  Hospital จัดในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 การนิเทศการ
ด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital ปีงบประมาณ 2563  โดยในแต่ละจังหวัดจะก าหนด
แผนออกนิเทศและส่งให้กับเขตเพ่ือที่จะด าเนินงานร่วมกัน ถ้าในโรงพยาบาลใดติดปัญหาที่ศูนย์
อนามัยที่ 8 อุดรธานี สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน ในการ
ประเมินติดตามงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital ระดับดีมาก Plus ทั้งหมด 28 แห่ง โดยจะ 

/แบ่งเป็น… 
 แบ่งเป็น 2 สายในการออกติดตามประเมิน โดยให้จังหวัดตั้งเป้าหมายจ านวนแห่งในระดับจังหวัด 
 และมีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงวิขาการ GREEN  &  CLEAN  Hospital 2520 ในช่วงเดือน

กรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม ปี 2563 
 

๕.๓  จัดท า KPI Template และทบทวนแผนการด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital
ปีงบประมาณ 2563 

   ผู้แทนจังหวัดหนองคาย ในการ าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital ปีงบประมาณ 
2563 การประเมินโรงพยาบาลมาจรฐานระดับดีมาก Plus จะมีการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 16 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมนั้นอยากจะ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับที่จะประเมิน 

   คณะท างาน นางสาวกาญจนา แสนตะรัตน์ ในส่วนของงานอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชน ที่จะมีการพัฒนาในระดับดี ระดับดีมาก และระดับ
ดีเด่น จะมีข้อจ ากัดในเรื่องของเครื่องมือ และบุคลากรเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น
นั้นทั้งหมดในเขตก็จะมีแค่ 10 แห่ง ซึ่งได้มีการอบรม Auditor ระดับจังหวัด โดยจังหวัดสามารถ
ประเมินได้เอง และส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี นั้นจะเป็นผู้ประเมินงาน    
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับดีเด่น  

   คณะท างาน นางสาวกุณชญา ฉายแม้น ในการประชุม Service Plan นั้น ท่าน สธน.
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ได้ตั้งค าถาม ค าถามแรกคือ การประเมินงาน GREEN  &  
CLEAN  Hospital คุณใช้มาตรฐานใดในการประเมิน เช่น ความสะอาด ซึ่งความสะอาดในแต่ละ
บุคคลนั้นมีมาตรฐานแตกต่างกัน ประเด็นที่สอง การด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital 
ท าแล้วประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร ในการด าเนินงานนั้นมีหลายส่วนและแต่ละส่วนควรที่จะเป็น
มาตรฐานเดียวกันในระดับที่ประเมิน หรือจะมีการแยกออกเป็นส่วนๆเพ่ือท าเป็นเกณฑ์ให้คะแนน
ในการประเมิน และประเด็นเสริมในการตรวจราชการ เรื่อง GREEN  &  CLEAN  Hospital     
แล้วโรคลดลงหรือไม่ในผลลัพธ์ในจ านวนการเกิดโรค ในการด าเนินงาน Active Community ผล
การด าเนินงานจังหมดนครพนมมีจ านวนสูงสุด จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล าภู ตามล าดับ ข้อมูลวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
เมื่อน าข้อมูลมาเทียบกับอัตรากาเกิดโรคอุจจาระร่วง และโรคไข้เลือดออก ผลปรากฏว่าจ านวนการ
ด าเนินงาน Active Community และอัตราการเกิดโรคไม่ได้สัมพันธ์กัน  

   ประธานคณะท างาน ในการด าเนินงาน GREEN  &  CLEAN  Hospital ประชาชนได้
อะไรชัดเจนอยู่แล้ว ในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินแต่ละที่นั้นมีมาตรฐานไม่
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เท่ากันนั้น มีการจัดการได้ไม่ยุ่งยากในเรื่องของมาตรฐานอาจท าได้โดย เมื่อโรงพยาบาลแต่ละแห่ง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลระดับดีมาก Plus นั้น สามารถน ามาประเมินเปรียบเทียบได้เมื่อ
ได้รับการประเมินในระดับเดียวกันแล้ว ในส่วนของประเด็นเสริมปัจจัยในการตรวจราชการนั้น การ
เกิดโรคนั้น อาจจะดูในส่วนของแนวโน้มของการเกิดโรคดีขึ้น เพราะสาเหตุในการเกิดโรคนั้น
ประกอบขึ้นจากหลายๆปัจจัยรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ ดังนั้นจะไม่ใช่แค่ดูผล
การด าเนินงานเฉพาะในส่วนของ Active Community  เมื่อเราท างานประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างแน่นอน และเราจงภูมิในในสิ่งที่ท า 

   รองประธานคณะท างาน ในการด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital นั้นจะได้
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานเป็นแบบ impact ไม่ใช่ outcome มองในผลเชิงบวก เห็นด้วยกับ      
ท่านประธานในการเกิดโรคนั้นมีหลายปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

/คณะท างาน... 

   คณะท างาน นายเรืองยศ  บุญภักดี จากแผนระยะเวลาการด าเนินงานนั้น ในการตรวจ
ประเมินจะมีการลงตรวจประเมินหลังการตรวจราชการรอบแรก โดยเริ่มตรวจประเมินในเดือน    
มีนาคม 2563 โดยอยากจะให้มีทุกจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินโรงพยาบาล
มาตรฐาน  GREEN  &  CLEAN  Hospital ระดับดีมาก Plus โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็น 
2 สาย โดยสายที่ 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัดคือ จังหวัดอุดร จังหวัดหนองคาย จังหวัด
หนองบัวล าภู และจังหวัดเลย สายที่ 2 ประกอบด้วย 2 จังหวัด คือ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัด
นครพนม และจังหวัดสกลนคร โดยจะต้องมีการน าเสนอผลการด าเนินงานในการตรวจราชการ  
ครั้งที่ 2  

   รองประธานคณะท างาน เสนอให้ในการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานระดับดีมาก Plus 
จะเป็นการลงประเมินจากคณะกรรมการระดับเขต และในการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานระดับ
ที่ต่ ากว่าระดับดีมาก Plus จะเป็นการตรวจประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยจะมี
คณะกรรมการระเขตสุ่มตรวจประเมินร่วมด้วย 

   คณะท างาน นางสาวกุณชญา ฉายแม้น ขอแนวทางในการตรวจอาหารเกณฑ์การเมิน 
  ข้อ 14 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ซึ่งจะมีการตรวจ 2 ตัวอย่างต่อเดือน โดยจะมีปัญหาในเรื่อง
  การตรวจ เนื่องจากจังหวัดอ่ืนไม่มี Mobile Unit ในการตรวจ โดยจะมีเฉพาะที่จังหวัดอุดร ต้นทุน
  ในการซื้อน้ ายาในการตรวจสารปนเปื้อนในผักตรวจได้จ านวน 30 ตัวอย่าง ราคา 1,500 บาท  
  ส าหรับชุดตรวจส าหรับตรวจสารปนเปื้อน 4 กลุ่มในผักได้จ านวน 10 ตัวอย่าง ราคา            
  1,500 บาท ถ้ามีการเปิดใช้ชุดตัวอย่างจ าเป็นจะต้องใช้ให้หมดในครั้งเดียว แต่โรงพยาบาลจ าเป็น
  ทีจ่ะต้องตรวจแค่ 2 ตัวอย่างต่อเดือน ท าให้ต้องมีการทิ้งชุดตรวจที่เหลือเป็นการใช้ต้นทุนที่สูง  
  และมีปัญหาศักยภาพของผู้ตรวจในเรื่องของเทคนิค โดยจังหวัดสกลนครเคยท่ีจะท าการฝึก 
  บุคลากร แต่มีข้อทักท้วงว่าบุคลากรจะต้องมีศักยภาพมากพอสมควรที่จะท าการตรวจ จึงอยากจะ
  ได้แนวทางการแก้ปัญหาจากจังหวัดอ่ืน หรือแนวทางการแก้ปัญหาโดยการส่งตรวจที่อุดรด้วยกัน  

   ประธานคณะท างาน เราต้องดูว่าปัญหาอะไร ถ้าจะเป็นในส่วนของงบประมาณนั้น น่าจะ
  ไม่เป็นปัญหาเพ่ือคุณภาพในการด าเนินงานในราคา 1,500 บาทต่อเดือน 18,000 บาทต่อปี    
  ในส่วนของคุณภาพการตรวจบุคลากรที่จะตรวจนั้น ถ้าเราจะน าไปส่งตรวจจากทั้งหมดส่งตรวจที่   
  อุดรที่เดียวจะท าให้ที่อุดรนั้นมีปริมาณตัวอย่างที่จะต้องส่งตรวจนั้นเยอะยิ่งมากเกินไปจะท าให้การ
  เร่งท างานยิ่งจะมีผลการวิเคราะห์อาจมีความคลาดเคลื่อนสูง ทั้งในเรื่องการจัดส่งอาจจะยิ่งใช้ 
  งบประมาณท่ีสูง จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดเป็นผู้ตรวจและจัดสรรตามบริบทของพ้ืนที่ 
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   รองประธานคณะท างาน เสนอให้แต่ละจังหวัดนั้นมีการพัฒนาบุคลากร อาจจะจัดเป็น 
  โซนภายในจังหวัด  

   คณะท างาน นางสาวศิริพร  สร้างไร่ ขอแลกเปลี่ยนประเด็นโรงพยาบาลอาหาร 
  ปลอดภัย โดยในการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยนั้น ทางศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ 8 
  อุดรธานีได้มีการลงสอนบุคลากรในทุกจังหวัดแล้ว แต่ในวันเดียวอาจจะยังไม่ช าชาญจึงต้องอาศัย 
  การฝึกฝน และเรื่องงบประมาณเครื่องมือ อุปกรณ์ก็มีส่วน โดยให้ส านักงานงานสาธารณสุขจังหวัด
  เลยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

   ผู้แทนจังหวัดเลย การใช้งบขยะและสิ่งแวดล้อม และงบจังหวัดในการใช้ใน  
  งบประมาณการตรวจ โดยสร้างทีมและได้มีการให้ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ 8 อุดรธานี มีการลง
  สอนบุคลากร และให้พื้นที่นั้นส่งตรวจที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  

/คณะท างาน... 

   คณะท างาน นายเรืองยศ  บุญภักดี ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จะมีการย้ายส านักงาน 
  และมีแผนในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตามนโยบายของกรมอนามัย โดยมีมีการผลิตน้ ายา SI-2  
  อ.11 และ อ.13 สนับสนุนเครือข่าย 

   คณะท างาน นางสาวศิริพร  สร้างไร่ ในประชุมนั้นอยากจะให้แต่ละพ้ืนที่ปรึกษาหารือ 
  กันในเรื่องของการส่งตรวจของงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นงานใหม่โรงพยาบาล      
  บางแห่งยังไม่มีการด าเนินงานหรือยังด าเนินงานยังไม่ได้ตามมาตรฐาน จึงอยากจะให้พื้นที่จังหวัด 
  แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือกัน  

   ประธานคณะท างาน ให้มีการปรึกษาหารือกันและมีการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการ 
  ด าเนินงานอาหารปลอดภัย ในการจัดซื้อและตรวจวิเคราะห์ และเฝ้าระวังปัญหาในการใช้ผักส่ง 
  ตรวจอาจไม่ใช่แหล่งที่มาเดียวกันกับผักท่ีใช้ปรุงอาหารในโรงพยาบาล 

   คณะท างาน นางสาวกุณชญา ฉายแม้น ขอเสนอแผนการด าเนินงานในปี 2563 แยก 
  หมวดการประเมินในข้อที่ 15 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย แยกออกมาจาก GREEN  &  CLEAN  
  Hospital เหมือนกับงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือที่จะได้ด าเนินงานและ 
  วิเคราะห์งานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

   ประธานคณะท างาน ในการประเมินคณะกรรมการในการตรวจประเมินมีความสามารถ 
  ในการประเมินและแนะน าเฉพาะหมวดที่เข้มข้นอยู่แล้ว และถ้าจะแยกหมวดการประเมินก็ 
  จ าเป็นต้องมีทีมแยกประเมินจะต้องมีทีมส่งเสริมขยายเป็นภาพใหญ่และตามด้วยปัจจัยหลายอย่าง 
 วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ................................................................................................................................................................ 

ปิดประชุม 
************************************************* 


